



ที่ กค ๐๔๒๐.๑ / ว ๔๕๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
ในระบบบำเหน็จบำนาญ (e - pension)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙ / ว ๕๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕ / ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕ / ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e - pension) โดยกำหนดให้ส่วนราชการบันทึกการบังคับคดี (อายัดเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล) เข้าสู่ระบบบำเหน็จบำนาญ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กระทรวงการคลังกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ให้ทำประกันในการขอรับบำเหน็จบำนาญ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) โดยผู้รับบำนาญที่มีสิทธิตามโครงการข้างต้น ต้องไม่มีกรณีต้องทำประกันในการขอรับบำนาญตามที่กระทรวงการคลังกำหนดข้างต้น และไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัดบำนาญตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้มีข้อมูลเพื่อการควบคุมตรวจสอบการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิกบันทึกข้อมูลการทำประกันในการขอรับบำเหน็จบำนาญและการบังคับคดี (อายัดเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นในระบบบำเหน็จบำนาญ (e - pension) ให้ครบถ้วน สำหรับคู่มือปฏิบัติงานกรณีดังกล่าว สามารถ Download ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ผ่านระบบงาน “บำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จค้ำประกัน” “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติระบบบำเหน็จบำนาญ (e - pension)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพงศ์ ศิริจันทร์ขจร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐